



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 7 กันยายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ส่งทีมปุพรมลุษ30จังหวัด เกาะติดสถานการณ์สินค้า-เพิ่มความแม่นยำ...	แนวหน้า
2. ไทยมอไทย: ตามรอยครุราชวัลสมเด็จเจ้าฟ้า...	มติชนสุดสัปดาห์
3. ภาพข่าว: เปิดสัมมนาวิชาการ	มติชน
4. กรมส่งเสริมการเกษตร ปิดจ๊อบโครงการหนุนหัวดำมะพร้าว	มติชน
5. 'ฝนหลวง'ส่งทีมถกอินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเทคนิค-ผลงานวิจัย	แนวหน้า
6. เลาะรั้วเกษตร: เอาความจริงมาพูด	แนวหน้า
7. Lineทาง	เดลินิวส์
8. 'เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ' บิ๊กแดง ช่วยปิดกวางดทบ.-ตันโรตแม็พเลือกตั้ง	คม ชัด ลึก
9. ลือแดง'อ.ยักษ์'โยงต้านสารเคมีอันตราย	ไทยโพสต์
10. สั่งยกเครื่อง'มิลค์บอร์ด'แก่นมโรงเรียน ผลประโยชน์ทับซ้อน'องค์กรหรือคน...!'	คม ชัด ลึก
11. หนุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้มั่นคงหลังฤดูทำนา	ไทยโพสต์
12. ภาคปชช.จับตาข่าวโยก'อ.ยักษ์'	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 13649 หน้า : 8 (ขวา)

หัวข้อ : สศก.ส่งทีมปุ๋ยพรมลุย30จังหวัด เกษะติดสถานการณ์สินค้า-เพิ่มความแม่นยำ...

สศก.ส่งทีมปุ๋ยพรมลุย30จังหวัด

■ เกษะติดสถานการณ์สินค้า-เพิ่มความแม่นยำข้อมูลพยากรณ์

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ในการวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด โดยมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ 30 จังหวัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 เพื่อสำรวจข้อมูลและติดตามสถานการณ์ปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อการปรับค่าพยากรณ์กรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เกิดอุทกภัยในบางพื้นที่ ปัญหาโรคราบาดศัตรูพืช เป็นต้น

สำหรับเดือนกันยายน สศก. จะเร่งดำเนินการทบทวนผลพยากรณ์ปี 2561/62 ภายหลังการลงพื้นที่แล้วเสร็จ ในสินค้าที่ดำเนินการ รวม 16 ชนิดสินค้า จากที่ได้คาดการณ์ไว้ ณ เดือน มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง สับปะรด กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กลุ่มพืชหัว คือ กระเทียม มันฝรั่ง หอมแดง หอมหัวใหญ่ และกลุ่มประมง คือ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล และปลาอุก และนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรต่อไป และในปลายปีนี้ สศก. จะมีการคาดการณ์ผลพยากรณ์ไม้ผลครั้งที่ 1 ปี 2562 รวม 6 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย และลิ้นจี่ เพื่อเป็น

แนวทางในการวางแผนมาตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแต่ต้นฤดูในปีถัดไป

ทั้งนี้ การพยากรณ์ข้อมูลสินค้าเกษตรของ สศก. เป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณ โดยการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติ (Econometrics Model) ประมาณค่าด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยตัวแปรตามหรือตัวแปรที่ต้องการพยากรณ์ได้แก่ เนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตต่อไร่ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ เนื้อที่เพาะปลูกในปีที่ผ่านมา ราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาพืชแข่งขัน ต้นทุนการผลิต ปริมาณน้ำในเขื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกหรือปรับค่าพยากรณ์ที่ได้จาก Model และใช้ข้อมูลจากการรายงานระดับตำบล และรายงานระดับอำเภอ จากกรมส่งเสริมการเกษตรมาประกอบการตัดสินใจร่วมด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชนสุดสัปดาห์

หัวข้อ : ไทยมองไทย: ตามรอยครุรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้า...

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 1986 หน้า : 34 (เต็มหน้า)

ไทยมองไทย

สมหมาย ปาริฉัตร



ตามรอยครุรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้า

Selamat datang di indonesia (2)

ถนนแทบทุกสาย

ร.ร.กระจายเต็มไปหมด

เปิดจากตอนแรกผมก็เดินตกท่อเสียแล้ว ใ้ภาษาอังกฤษผิด ไปเอาคำว่า Selamat ในภาษาตากาล็อก ฟิลিপินส์ ซึ่งแปลว่า ขอบคุณ มาใช้แทน Selamat ในภาษา อินโดนีเซีย ซึ่งแปลว่ายินดีต้อนรับ

เกรงเด็กน้อยจำไปเขียนผิดๆ ต้อง ขอบภัยในความผิดพลาดอย่างแรง ที่ถูก ต้องเป็น Selamat datang

ครับ ลีปสน ซุย เซย สบถกับตัวเอง พร้อมแก๊ตวน้ำซุนๆ ผิดเป็นครู ถูกเป็น ครู การเรียนรู้อันไม่มีวันสิ้นสุด ก่อนตาม คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้า มหาจักรีไปเยี่ยมครุรางวัลพระราชทาน กันต่อ

ระหว่างรอครุรางวัลอีกสองคนจาก มาเลเซียและอินโดนีเซียมาสมทบ ที่ ร้านฟาสต์ฟู้ดในสนามบิน อาหารแต่ละอย่าง ล้วนนำร่องลิ้น ราคาต่ำสุด 49 รูเปีย เทียบ ค่ากับเงินบาทไทย 1,000 รูเปีย เท่ากับ 3 บาท ชมมปังพร้อมเครื่องเติมแค่ 49 รูเปีย ทำไม่ถูกจัง

ที่ไทยได้ ราคาเต็ม 49,000 รูเปีย เขา ไม่เขียนเลขศูนย์อีกสามตัวต่อท้าย เพราะ เป็นที่รู้กันว่าเวลาจ่าย ต้องเติม 000 เข้าไป อาหารชุดนั้นก็ตกราว 150 บาท

เทียบราคาในเมนูที่โรงแรม Fitra First choice of stay มาจาเลงกา คำวันเดียวกัน รายการ Mie tom yam seafood, Fish ficatta Lamong grass 30,000 รูเปียเท่า กัน เทียบเงินไทย ชมละ 100 บาท

แสดงว่า ราคาอาหาร สินค้าอุปโภค บริโภคใกล้เคียงกัน เพียงแต่สกุลเงินคนละ อย่าง ธนบัตรรูเปียใบที่มูลค่าสูงสุด 50,000 รูเปีย แลกเงินไทย 3,000 บาท ได้ 900,000 รูเปีย อินโดนีเซียหน้าศูนย์การคำซื้อของไม่ เท่าไหร่ จ่ายเป็นเงินสด เป็นล้าน

นักเดินทางต่างชาติยังไม่คุ้นเคย ควัก จ่ายทีละแสน ทีละล้าน ทำให้รู้สึกว่ามีข้าวของ ถูก แต่จริงๆ แล้วพอๆ กับบ้านเรา



ถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋า รายได้ของแต่ละคน กับความพอใจของ คนซื้อ-คนขาย สำคัญที่สุด ใจที่รู้จักใช้ จ่ายในสิ่งจำเป็นและพอเพียงแค่นั้น

ที่น่าสนใจ ตัวเลขรายได้ต่อหัวของ ประชากรต่อปีเทียบระหว่างไทยกับ อินโดนีเซีย รายงานของธนาคารโลก ปี 2560 ระบุว่าไทย 5,990 เหรียญ สหรัฐ อินโดนีเซีย 3,540 เหรียญสหรัฐ ไทยสูงกว่า แต่พอมาดูรายได้ในส่วนของ เกษตรกร ตัวเลขจากสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรของไทยกลับตรงกันข้าม รายงานว่า เกษตรกรอินโดนีเซียมีรายได้ 3,280 เหรียญสหรัฐ เกษตรกรไทย 3,014 เหรียญ สหรัฐ เกษตรกรอินโดนีเซียรายได้สูงกว่า ความแตกต่างของตัวเลขพวกนี้จึงเป็นเรื่องปกติของวิถีคิดและการจัดเก็บ เดินทาง แต่ละครั้งจะได้บรรยากาศที่ต่างกัน ชวนให้ คิดเล่นสนุกดี

คำวันแรกผู้อำนวยการส่วนการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา และหัวหน้าฝ่าย อำนวยการ จังหวัดมาเลงกา ทิมลวง หน้ามาพบประธานมูลนิธิและคณะฝ่ายไทย เล่าว่าภารกิจของพวกเขารับผิดชอบดูแล โรงเรียนและครูทั้งหมดของจังหวัด มีราว 12,000 คน

ราตรีกาลผ่านไป บทสนทนาใกล้จบ ฝ่ายประสานงานแจ้งข่าวทางการกรณเหตุ แผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์ทางทิศเหนือ ของเกาะลอมบอก มีศูนย์กลางลึกลงไป 13 กิโลเมตร แรงแสนสะเทือนรู้สึกได้ถึงเกาะ

บาหลี่ มี aftershock เป็นระยะๆ ส่งผล ใ้มีอาคารเสียหายจำนวนมาก

ล่าสุดทางการอินโดนีเซียได้ประกาศ เตือนภัยสึนามิแล้ว ขอให้นักท่องเที่ยวไทย ในพื้นที่ใช้ความระมัดระวัง หลีกเสี่ยงพื้นที่ ชายฝั่งและพื้นที่ทางทะเล

ล่าสุด 20.34 น. ทางการยกเลิกประกาศ เตือนภัยสึนามิแล้ว การสื่อสารทันท่วงที ทำให้ผู้คนหายตื่นตระหนก คลายวิตกกังวล ความโกลาหลก็ไม่เกิด

จังหวัดมาเลงกาอยู่ไกลจากเกาะ ลอมบอกและบาหลี่มาก ทุกคนแยกย้าย กันเข้าพักด้วยความโล่งใจ

ผู้บริหารการศึกษาจากมาเลงกาขอให้ พวกเราอนพัก หลับสบาย เพื่อพรุ่ง นี้จะได้พบกับผู้ว่าราชการเมืองรอต้อนรับ อย่างเป็นทางการแต่เช้า ก่อนคณะจะเดิน ทางไปเยี่ยมโรงเรียนที่ครุรางวัลสมเด็จพระ เจ้าฟ้ามหาจักรีคนที่สองของอินโดนีเซีย ประจำการอยู่ ครูเป็นใคร ผลงาน วิถีคิด การปฏิบัติกับเด็กของครูเป็นอย่างไร โปรด คอยตอนต่อไป

เช้าวันใหม่ เสียงสวดมนต์ดังผ่านลำโพง ได้ยินมาแต่ไกล ผ่านไปไม่นาน เสียงโก โกงคองซัน เอ๊ก อี้ เอ๊ก เอ๊ก ซันแล้วซันเล่า นานกว่าจะหยุด ให้บรรยายกาศบ้านทุ่งกลาง ชุมชนเมือง สดชื่น แจ่มใส ลมโชยพัดมา จากเชิงเขาเย็นสบาย

โรงแรมที่พักทันสมัยเลือกใช้สุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ล้ำยุค โถถ่ายอุจจาระออกแบบ ให้ที่กดน้ำล้างกันติดกับตัวโถ ไม่ต้องต่อ สายโยงยาวลื่นเป็ลือง น้ำไม่พุ่งกระจาย เลอะเทอะเปียกพื้น สะดวกต่อการทำความสะอาด สะอาดอัตโนมัติตามหลักญี่ปุ่นติดๆ โถนั่ง ล้าง น้ำร้อน น้ำเย็น ระบบสัมผัสหมด ทัน สมัยก้าวหน้า

แต่ปัญหาเวลาเสียต้องจ่ายเยอะ เพราะซ่อมยากกว่า นวัตกรรมใหม่ก็หนี ไม่พ้นเหรียญสองด้าน มีทั้งผลดีและผล เสีย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชนสุดสัปดาห์

หัวข้อ : ไทยมองไทย: ตามรอยครุราชวัลลภสมเด็จพระเจ้าฟ้า...

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 1986 หน้า : 34 (เต็มหน้า)

ฝั่งตรงข้ามหน้าโรงแรมเป็นโรงเรียนอนุบาลระดับแถวหน้าของจังหวัดรัตนตีสวนตัว มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กระบะสาธารณะ วิ่งมาหยุดจอดส่งนักเรียนยาวเป็นแถว เลี้ยวไปถึงหน้าวงเวียนใหญ่ติดป้ายการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์บอกให้ทุกคนรับรู้ว่าจะต้องร่วมกันแสดงความเป็นเจ้าภาพที่ดี

ติดๆ กันเป็นป้ายมหาวิทยาลัยเชิงชวนให้สมัครเข้าเรียน ย้อนกลับมาอีกทางไม่ไกลกันเท่าไร เป็นโรงเรียนมัธยมทั้งสองฝั่งถนน

รถวิ่งผ่านไปไหนๆ แทบทุกถนนจะพบโรงเรียนตั้งกระจายทั่วไปหมด เช่นเดียวกับมัสยิด

ความที่มีประชากรมาก การบริการทางการศึกษาจึงต้องทำให้ทั่วถึง มีโรงเรียนจำนวนมาก ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีนักเรียน หรือนักเรียนน้อยกว่าครู คงไม่รุนแรงเท่าบ้านเราเพราะมีเด็กเยอะนั่นเอง

บ้านเรือนที่พักอาศัยส่วนใหญ่เป็นตึกสองชั้นทั้งเก่าและใหม่ พื้นที่ว่างข้างบ้านไม่ปล่อยให้ร้างให้ว่างเปล่า ปลูกพืช ปลูกผักนานาชนิด บางแปลงห่างจากโรงแรมหรือไม่ถึงร้อยเมตรเป็นนาข้าวย่อยๆ ใช้ประโยชน์แทบทุกตารางวา

กั่อนรถเคลื่อนตัวพาคณะออกไปตามรายการนัดหมาย สัญญาณโทรศัพท์ แอปพลิเคชันข้อความ “ข่าวร้อนๆ ในเมืองไทย”

รายละเอียดเป็นบทความในหนังสือพิมพ์ยอดนิยมของอินโดนีเซีย The Jakarta Post หน้า 3 อังคาร 31 กรกฎาคม 2018 คอลัมน์ Commentary เขียนโดย Kornelius Purba ชื่อเรื่อง Don't let Thai junta chief chair ASEAN next year แสบๆ คันๆ สะท้อนถึงพัฒนาการของเสรีภาพสื่ออินโดนีเซียปัจจุบันได้ดีทีเดียว

นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักวิชาการ วิจารณ์การเมือง สื่อสามารถวิพากษ์ผู้นำรัฐบาลในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น

หากเป็นสมัยเมื่อสี่สิบปีก่อน มีหวังถูกหักปากกาห้ามเขียน หรือไม่ก็ถูกเรียกไปปรับทัศนคติ แรงทนขึ้นก็ถูกดำเนินคดีจับเข้าคุก ฐานฝ่าฝืนคำสั่งคณะผู้มีอำนาจ บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติเรียบร้อย โรงเรียนอินโดไปแล้ว

อ่านจบ อุดกิดถึงบ้าน กิดถึงสื่อไทยไม่ได้จริงๆ ●



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน
หัวข้อ : ภาพข่าว: เปิดสัมมนาวิชาการ

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
ฉบับที่ : 14789 หน้า : 7 (ล่าง)



เปิดสัมมนาวิชาการ - นายวิณะโรจน์
ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาเรื่อง "การเสนอ
ผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร ประจำปี 2561" ณ
โรงแรมรามารการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
เมื่อเร็วๆ นี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : กรมส่งเสริมการเกษตร ปิดจ๊อบโครงการหนอนหัวดำมะพร้าว

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 14789 หน้า : 7 (ล่างซ้าย)

กรมส่งเสริมการเกษตร ปิดจ๊อบโครงการ หนอนหัวดำมะพร้าว



นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ ว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยผลการดำเนินงานในพื้นที่ 29 จังหวัด สามารถปล่อยแตนเบียนเพื่อควบคุมประชากรหนอนหัวดำต่อเนื่อง 16 ครั้ง จำนวน 267,779,800 ตัว คิดเป็น 105.99% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนกิจกรรมการฉีดสารเคมีเข้าต้นและพ่นทางใบมะพร้าว ดำเนินการจัดซื้อสาร emamectin benzoate 1.92% EC จำนวน 78,254 ลิตร สำหรับฉีดเข้าต้นมะพร้าวแกงที่สูงมากกว่า 12 เมตร จำนวน 2,608,034 ต้น และสาร flubendiamide 20% WG จำนวน 6,358 กิโลกรัม สำหรับพ่นทางใบในมะพร้าวแกงที่สูงน้อยกว่า 12 เมตร และมะพร้าวอ่อนทุกความสูง จำนวน 1,269,100 ต้น ซึ่งทุกพื้นที่ดำเนินการฉีดสารเคมีเข้าต้นและพ่นสารเคมีทางใบมะพร้าวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : กรมส่งเสริมการเกษตร ปิดจ๊อบโครงการหนอนหัวด้ามะพร้าว

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 14789 หน้า : 7 (ล่างซ้าย)

สำหรับมาตรการการสำรวจเผ่าระวังและการติดตามประเมินผลโครงการติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว โดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดำเนินการสำรวจสถานการณ์หนอนหัวด้ามะพร้าวในแปลงติดตามสถานการณ์หนอนหัวด้ามะพร้าว จำนวน 150 แปลง ใน 28 จังหวัด โดยดำเนินการสำรวจก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินโครงการ พบว่าการป้องกันกำจัดหนอนหัวด้ามะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน ทำให้พื้นที่การระบาดของหนอนหัวด้ามะพร้าวลดลงจาก 109,409 ไร่ เหลือ 6,099 ไร่ ลดลงไป 103,310 ไร่ คิดเป็น 94.4% ของพื้นที่ระบาดและไม่พบสารเคมีตกค้างในเนื้อและน้ำมะพร้าวหลังการใช้สารเคมีฉีดเข้าต้น ซึ่งวิเคราะห์โดยบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวให้ความสำคัญและตื่นตัวในการจัดการศัตรูมะพร้าวมากขึ้น เนื่องจากการระบาดของหนอนหัวด้ามะพร้าวส่งผลกระทบต่อรายได้ของตนเองและการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน ทำให้ผลผลิตมะพร้าวมีปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้รายได้ในครัวเรือนของเกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ เกษตรกรมีรายได้จากการรับจ้างฉีด/พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว และเกิดการจ้างงานภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนถึง 128 ล้านบาท รวมถึงเกิดการขยายผลการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสานและเกิดการถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวอย่างถูกต้องโดยเกษตรกรผ่านทางเกษตรกร ทั้งนี้ จากการประเมินผลโครงการโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า เกษตรกรกว่า 87% ยอมรับเทคโนโลยีการจัดการหนอนหัวด้ามะพร้าว และมีความพึงพอใจระดับมากต่อภาพรวมของโครงการ โดยเห็นว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ทำให้ลดค่าใช้จ่าย หรือลดต้นทุนของเกษตรกรลดความเสียหายของต้นมะพร้าวรวมทั้งได้รับความรู้ในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด้าม) หลากหลายวิธี

'ฝนหลวง'ส่งทีมถกอินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเทคนิค-ผลงานวิจัย

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2561 ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา สิงคโปร์ จีน เกาหลีใต้ และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการดัดแปรสภาพอากาศในอาเซียน โดยอินโดนีเซียได้เชิญกรมฝนหลวงฯเป็นตัวแทนประเทศไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีการทำฝน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่จากกรมฝนหลวงฯ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงจาการ์ตา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการทำ



สุรสีห์ กิตติมณฑล

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีความเห็นว่า เทคโนโลยี Ground Based Generator สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่ค่อนข้างสูงและอับฝนของประเทศไทย โดยจะทำการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำไปทดลองใช้กับพื้นที่ลักษณะข้างต้น

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของงานในครั้งนี้นี้ทำให้ได้ทราบว่า การทำฝนของทาง

ฝนการดัดแปรสภาพอากาศ และลงพื้นที่ศึกษาเทคโนโลยีเทคโนโลยีการทำฝนโดยใช้พลังงานจากพื้นสู่อากาศ Ground Based Generator และ

การทำฝนโดยใช้พลังงานจากพื้นสู่อากาศ ซึ่งเป็นการว่าจ้างจากหน่วยงานที่มีความต้องการฝนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และคิดอัตราค่าดำเนินงานด้วยงบประมาณ 400,000 - 500,000 บาทต่อวัน ทั้งนี้ ประเทศไทยและอินโดนีเซีย จะร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องความร่วมมือทั้งของสองประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของประเทศไทย และกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ขณะเดียวกันยังเป็นการปฏิบัติตามกรอบการประชุม ASEAN Workshop on Weather Modification ที่จะมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีงานวิจัย มีโครงการวิจัยร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

อินโดนีเซียเป็นการดำเนินงานโดยหน่วยงานที่ทำฝนโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการว่าจ้างจากหน่วยงานที่มีความต้องการฝนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และคิดอัตราค่าดำเนินงานด้วยงบประมาณ 400,000 - 500,000 บาทต่อวัน ทั้งนี้ ประเทศไทยและอินโดนีเซีย จะร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องความร่วมมือทั้งของสองประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของประเทศไทย และกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ขณะเดียวกันยังเป็นการปฏิบัติตามกรอบการประชุม ASEAN Workshop on Weather Modification ที่จะมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีงานวิจัย มีโครงการวิจัยร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย



เอาความจริงมาพูด

เมื่อปลายเดือนที่แล้ว มีเรื่องราวของสารเคมีที่มีปัญหา 3 ชนิด คือ ไกลโฟเซต พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ปรากฏในหน้าสื่อทั้งสื่อออนไลน์ และสื่อปกตีอีกครั้ง เป็นการนำเสนอของฝ่ายคัดค้านการใช้สารดังกล่าว สารสำคัญของข้าวเป็นผลการตัดสินศาลสูงรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ให้บริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายไกลโฟเซตจ่ายเงินชดเชย 9,600 ล้านบาท ให้ชายวัย 46 ปี คนหนึ่งที่เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดยอ้างว่าสาเหตุที่เป็นมาจากการฆ่าหญ้าที่มีส่วนผสมของไกลโฟเซตของบริษัทดังกล่าวที่เขาใช้มานานหลายปี

ในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา ตั้งขึ้น โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธาน คณะกรรมการซึ่งมาจากภาคประชาสังคม และเป็นฝ่ายคัดค้านการใช้สารทั้ง 3 ชนิด จึงเอาผลการตัดสินของศาลสูงรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเหตุผลเสนอให้ยกเลิกการใช้ไกลโฟเซตด้วย จากเดิมที่ให้จำกัดการใช้เท่านั้น แต่มติคณะกรรมการให้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาข้อมูลให้รอบด้านภายใน 60 วัน

ร้อนถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กายเกษตรอินทรีย์ และที่ปรึกษาออกมาประกาศแล้วว่าต้องเดินหน้าแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดให้ได้ พร้อมกันได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจศึกษาผลเรื่องสารเคมีขึ้นมาชุดหนึ่ง มีที่ปรึกษาคนเก่งเป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้จะหาข้อมูลอย่างรอบด้านเกี่ยวกับสารเคมีทั้ง 3 ชนิด มาเสนอคณะกรรมการให้ได้ภายใน 30 วัน เพราะ 60 วันนั้นช้าไป

ข่าวว่าในวันที่ 7-8 กันยายนนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจศึกษาผลเรื่องสารเคมี ซึ่งมีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ธีระ วงษ์เจริญ เป็นประธาน

จะลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู ร่วมกับ พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ร่วมลงพื้นที่หาข้อมูลด้วย

จึงมาถึงคำถามที่เกิดขึ้นในใจว่าทำไมทุกฝ่ายที่ต่างอ้างว่าทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร เพื่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง จึงไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันเอาข้อมูลที่แต่ละคนมี... (ต้องเป็นข้อมูลที่แท้จริง ไม่ใช่ข้อมูลที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเข้าข้างฝ่ายตนเอง) นำมาถก จึงดูแต่ละประเด็นๆ และชกกันให้ชาวสะอาดแจ่มแจ้งกันไป เพื่อจะสรุปให้ได้ว่าควรจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

ไม่ต้องกลัวเสียหน้า ไม่ต้องกลัวว่าจะพ่ายแพ้ ถ้าทุกคนอ้างถึงประโยชน์ของประชาชน ของเกษตรกร และของประเทศชาติ ก็ควรจะร่วมกันแก้ปัญหาให้หรือ

นี่ขนาดอยู่ในยุครัฐบาล คสช. นะนี้ ถ้ารัฐบาลเลือกตั้งละก็.....คงสนุกกว่านี้

เว้นขยาย

Line ทาง

*** วันศุกร์แห่งชาติ หลายคน แสบปี๊ดี้ด้า เตรียมหยุดพักผ่อนชาร์จแบต เดินทางใกล้ไกล รมัดระวัง ช่วงนี้ฝนตก บ่อย ถนนแฉะและดูเลวสุขภาพกันด้วย ขอให้ ทุกคนปลอดภัย และมีความสุขในวันหยุด คร้าบบ *** เดือนสุดท้ายของผู้เกษียณ ข้าราชการหลายหน่วยงานยังลุ้นโผแต่งตั้ง ข้ามหัวขบวนไปส่ง นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ถูกสื่อถามรายวัน เหมือนกัลล แต่ให้สัมภาษณ์จะจนวนว่า



“การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร ระดับ10ของกระทรวงเกษตรฯที่เกษียณ ราชการว่างลงเกือบ 10 ตำแหน่ง ขณะนี้โผ ไกล่ลงตัวแล้วทุกตำแหน่งและยืนยันว่าได้ ปรึกษากับรมช.เกษตรฯทั้ง 2 ท่านแล้ว มีความพอใจถามทั้ง 2 รมช.เกษตรฯได้อย่าง เชื่อข่าวลือว่าตนไม่ปรึกษา”.....ย้อนไป ดูคำให้สัมภาษณ์เรื่องโผแต่งตั้งก่อนหน้านี้ ก็ตอบเข้าประเด็นทุกครั้ง ไม่ลงดีเทล แต่ก็ตอบเข้าเป้า *** ฟังแล้วผัดกันลิบ กับ รมว.คมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ พอถามเรื่องโผแต่ละที่ดูอีก ๆ อีก ๆ ขนาด

โผคลอไปแล้วพอ “พลิก” ยิ่งอีก ๆ ยัก ๆ กระอักกระอ่วน ปนไปด้วยความเครียด ... อย่างคำถามเรื่องการลาออกของ นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ที่สุดท้ายก็เซอร์ไพรส์ด้วยการกลับ ลา “ออก” และ นายธานีทร สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) ที่ยืนยันคำเดิม จะมีผล 22 ก.ย. นี้..... “เจ้าตัวถึงกับ สิ้นใจไป 2 วิ ก่อนจะตอบว่า” ก็ต้องแต่งตั้ง คนใหม่มาแทน ยังมีเวลา ๆ เมื่อถามต่อ อีกว่าเมื่อไหร่จะแต่งตั้ง ก็ตอบอยู่คนเดียว ว่า ยังมีเวลานะ ๆ ๆ *** แต่ใครจะละ ความพยายามถามเรื่องที่ใจข้าราชการอยาก รู้.....ปะหน้าอีกงาน หลายสื่อถาม เลยเปิด ปากบอกว่า “รองปลัดกระทรวงคมนาคมที่ ดำรงตำแหน่งอยู่ยังปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนงานของกระทรวงฯอยู่แล้ว การแต่งตั้งรองปลัดฯ ตามมติ ครม.ที่จะว่างลง 2 ตำแหน่งนั้น ตามกระบวนการแล้วคาดว่าจะดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ต.ค. นี้”.....บอกขั้นตอน ส่วนชื่อ รอกันไปจนถึงวินาทีสุดท้ายผ่านครม.ถึง จะ โปะแตก!.....เบอร์ 1 ถูกพลิกโยกไม่รู้ เบอร์ 2 จะถูกพลิกอีกหรือไม่...รอดู ๆ ๆ *** สายการบินนกแอร์ แจ้งว่า บัตรเครดิตที่เอ็มบี ให้คุณได้มากกว่าบัตรเครดิต เงินคืนสูงถึง 10% เมื่อเดินทางกับสายการบินนกแอร์ โดยรับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ผ่าน www.nokair.com(จำกัดสูงสุด 2 สิทธิ/บัตร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 1,000 บาท/บัตรตลอดรายการ) *** ลงทะเบียน รับสิทธิทาง เอสเอ็มเอส พิมพ์ TMBNO (ไม่ต้องเว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร เครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4808026 โปรแกรมเริ่มแล้ววันนี้-31 ต.ค. จ้า ***



transport@dailynews.co.th

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 7 กันยายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6109

Col.Inch: 170.18 Ad Value: 374,396

หน้า: 1 (ล่างขวา), 3

PRValue (x3): 1,123,188

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: 'เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ' บิ๊กแดง ช่วยปิดกวางดกบ.-ดับโรคแม่ทัพเลือกตั้ง



'เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ' บิ๊กแดง ช่วยปิดกวางดกบ.-ดับโรคแม่ทัพเลือกตั้ง

เพียงปรากฏชื่อ "บิ๊กแดง" พล.อ.

อภิรักษ์ คงสมพงษ์ (ตท.20) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก จะก้าวขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) คนที่ 41 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นี้ เริ่มมีข้อความแพร่สะพัดในกลุ่มทหารกองทัพบก "ดีสเครดิต" คุณสมบัติน่าที่ทาบ.1 คนใหม่เสียแล้ว อาทิ เรียนซ้ำชั้นและจบไม่พร้อมเพื่อน ๆ เตรียมทหารรุ่น 20 และเรียนไม่ผ่านหลักสูตรใจของกองทัพบก (เสียดคาบดาบ หรือ การรบแบบจู่โจม ranger)

ข่าวลือดังกล่าวยังรวมถึงเส้นทางเคเบิลในกองทัพบกช่วงต้น ที่อาศัยแรงผลักดันบิดา คือ "บิ๊กจ๊อด" พล.อ.สุรพร คงสมพงษ์ สมัยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ที่มีบทบาทในเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 คอยหนุนหลัง

เพราะทันทีที่ "บิ๊กแดง" เรียนจบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย เซาท์อีสต์เทิร์น วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ได้เข้าช่วยงานหน่วยข่าวของกองบัญชาการทหารสูงสุด ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น กองทัพบก

"ว่าที่ผบ.ทบ.คนนี้ เคยมีผลงานที่เลื่องลือ ปรากฏให้เห็นในเหตุการณ์การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) เพราะเป็นผู้กำกับกำลังทหารปฏิบัติการยึดคืนสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยคมที่ จ.ปทุมธานี เมื่อปี 2553"

แต่...เสียงนินทาในกองทัพ ในทางโลกนั้น สิ่งเหล่านี้ย่อมบังเกิด เป็นสังขารชีวิต เพราะเมื่อมีคนรัก ย่อมต้องมีคนชัง แต่ในสภาวะบ้านเมืองกำลังอยู่ในช่วงรอยต่ออัน ความกลมเกลียวเป็นเนื้อเดียวกันของทหารในกองทัพ ส่วนสำคัญในการประคับประคองสถานการณ์ในโค้งสุดท้าย เพื่อนำ



พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ



พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์

รหัสข่าว: C-180907014023 (7 ก.ย. 61/06:14)

หน้า: 1/4

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 7 กันยายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6109

Col.Inch: 170.18 Ad Value: 374,396

หน้า: 1 (ล่างขวา), 3

PRValue (x3): 1,123,188

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: 'เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ' บิ๊กแดง ช่วยปิดกวดทบ.-ดันโรดแม่พลเลือกตั้ง



ไปสู่การเลือกตั้งในต้นปี 2562 โดยเฉพาะท่าทีการตัดสินใจว่าจะลงสู่เวทีการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.หรือไม่ เพราะหากมีกัตุตัดสินใจเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว บิ๊กตู่จะอาศัยกองทัพ เป็นกองหนุนแบบกลายเป็น

เป็นที่รู้กันว่า พล.อ.อภิรัชต์ แม้จะเติบโตมาในกลุ่มวงศ์เทวัญ แต่ก็ถือเป็นน้องรักและได้รับความไว้วางใจจาก พล.อ.ประยุทธ์ ที่เป็นทหารกลุ่มบูรพา

พยัคฆ์และทหารเสือราชินี เพราะนอกจากมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการทหารแล้ว ยังกว้างขวางในด้านการเมือง ครั้นที่เคยปรากฏภาพถ่ายหมู่ ระหว่างตระกูลสะสมทรัพย์ ประกอบด้วย เผด็จชัย สะสมทรัพย์, ไชยยศ สะสมทรัพย์, ไชยา สะสมทรัพย์ และอนุชา สะสมทรัพย์ กับ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์ เคยแก้ต่างข้อครหาเป็นตัวละครกลางคือ "ตระกูลสะสมทรัพย์" สลับสนุน



พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้



พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์

รหัสข่าว: C-180907014023 (7 ก.ย. 61/06:14)

หน้า: 2/4

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 7 กันยายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6109

Col.Inch: 170.18 Ad Value: 374,396

หน้า: 1 (ล่างขวา), 3

PRValue (x3): 1,123,188

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: 'เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ' บิ๊กแดง ช่วยปิดกวดทบ.-ดันโรดแม่พลีเลือกตั้ง



พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

พล.อ.ประยุทธ์ ว่า “เป็นเรื่องบังเอิญ ไม่ได้นัดหมายกับตระกูลสะสมทรัพย์ แต่ไปตีกอล์ฟสนามเดียวกัน คนรู้จักกัน ทักทายตามปกติ และพวกเขาขอถ่ายรูปรุ่นนายกรัฐมนตรี มีรองนายกรัฐมนตรี และผมร่วมด้วยแค่นั้น ไม่มีอะไร”

แม้ประสบการณ์ทางทหาร และการเมืองจะมีพอตัว แต่เมื่อต้องก้าวมาเป็นผู้นำสูงสุดกองทัพ พล.อ.อภิรัชต์ จะเป็น ผบ.ทบ.ที่สวมหมวกหลายใบ คือเลขาธิการ คสช. ประธานบอร์ดกองสลาก, กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมถึงภารกิจพิเศษที่ยังต้องปฏิบัติควบคู่ไปด้วย

โดยเฉพาะการดูแลสภาวะแวดล้อมในช่วง 5 เดือน ก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้งไป นำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ให้เอื้อต่อการบริหารงานของรัฐบาล คสช. ภายใต้สถานการณ์ดูหมิ่นเหมือนสงบ แต่หน่วยข่าว คสช.ยังพบคลื่นใต้น้ำ พร้อมจะปะทุขึ้นมาทุกเมื่อ ในขณะที่เดียวกัน ต้องกำกับดูแลกิจการภายในกองทัพ รวมถึงกำลังพลกว่า 2 แสนนาย ตลอดจนจนถึงการช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัย เท่ากับว่า “พล.อ.อภิรัชต์” งาน “ล้นมือ”

ผบ.ทบ.คนใหม่ จำต้องมี “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ” อย่าง “บิ๊กเล็ก” พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ว่าที่รอง ผบ.ทบ. “ดีกรี” ประธานนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 20 มาแบ่งเบา

งานในกองทัพและ คสช. เพราะเป็นนายทหารเติบโตในสายงานกองทัพมากกว่า 10 ปี ตั้งแต่ผู้อำนวยการกอง กรมยุทธการทหารบก, เจ้ากรมยุทธการทหารบก, รองเสนาธิการทหารกองทัพบก และยังเข้าช่วยงาน คสช. ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการ คสช. ตั้งแต่ปี 2559 นับได้ว่า ทุกซอก ทุกหลืบ ของกองทัพบกไม่รอดหูรอดตา “บิ๊กเล็ก”

ปัจจุบันความรับผิดชอบในตำแหน่ง เสธ.ทบ.ของ พล.อ.ณัฐพล คุณผลงานในสายงานการข่าว ยุทธการ การฝึกศึกษาทางทหาร กิจกรรมต่างประเทศ และปลัดบัญชาฯ พ่วงท้ายด้วยตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) และผู้ช่วยเลขาธิการ คสช. แต่เมื่อต้องก้าวสู่ตำแหน่ง รอง ผบ.ทบ. ในอนาคต คาดว่า พล.อ.ณัฐพล ยังคงได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ และผบ.ทบ. คนใหม่ช่วยดูแลงานส่วนนี้อยู่ เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสายการบังคับบัญชากองทัพ และเดินทางสู่เลือกตั้ง

“พล.อ.ณัฐพล เติบโตในตำแหน่งกองทัพบกมากกว่า 10 ปี ท่านรู้งานในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้กองทัพบกเปรียบเสมือนบ้าน ตำแหน่ง เสธ.ทบ. คือแม่บ้าน ต้องดูแล ปัดกวาดเช็ดถู ท่านรู้บ้านหลังนี้มีปัญหาอะไรบ้าง ต้องแก้ไขอย่างไร ก็จะนำเสนอให้พ่อบ้าน (ผบ.ทบ.) เป็นผู้ดำเนินการ ในขณะที่พ่อบ้านออกไปทำงานข้างนอก รับนโยบาย(นายกรัฐมนตรี) มาสั่งการแม่บ้านอีกต่อหนึ่ง และที่ผ่านมามีต้องยอมรับว่า พล.อ.ณัฐพลดูแลงานภายในและภายนอกกองทัพบก ได้เนียบมาก” แหล่งข่าวกองทัพบก ระบุ

ทั้งนี้ พล.อ.ณัฐพล เป็นนายทหารมีอัธยาศัยและวางใจ คุณลักษณะดังกล่าว ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ไว้วางใจและมอบหมายให้ทำหน้าที่เจรจากับกลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ ทั้งชาวสวนยาง สวนปาล์ม ในจังหวัดภาคใต้ และชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการท่าประมงผิดกฎหมาย ไม่ให้เดินทางเข้ามาชุมนุมใน กทม. จนประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ พล.อ.ณัฐพล ยังเป็นตัวอย่างสำคัญพูดคุยกับกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ “พีมูฟ” ให้กลับบ้านได้สำเร็จ หลังเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่คนจน

พร้อมปักหลักชุมนุม ตั้งแต่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ประมาณ 10 กว่าวัน

ส่วนงานระดับกองทัพภาคและการเมืองในพื้นที่จะมีเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 20 ของ พล.อ.อภิรัชต์ อย่าง “บิ๊กป้อ” พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ ว่าที่แม่ทัพภาคที่ 3 มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลปฏิบัติการช่วยชีวิต 13 นักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี ที่ติดภายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย จนประสบความสำเร็จ เสริมทัพด้วยเพื่อนร่วมรุ่นอีกคน คือ พล.ต.บัญญัติ คุริยพันธ์ ว่าที่รองแม่ทัพภาคที่ 3

ส่วนกองทัพภาคที่ 4 ยังคงรับภาระเดินทางนำแก้ไขปัญหาไฟใต้ สร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการพูดคุยสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี “บิ๊กเตฟ” พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (ตท.20) ว่าที่แม่ทัพภาคที่ 4 คอยกำกับดูแลงานพื้นที่ และเป็นนายทหารทำงานร่วมกับ พล.อ.ณัฐพล ในการแก้ไขปัญหาการค้าคตาของกลุ่มเกษตรกรสวนยาง สวนปาล์มและชาวประมง ในช่วงนั้นอีกด้วย

ขณะกองทัพภาคที่ 1 มี ‘น้องรัก’ พล.อ.อภิรัชต์ สายวงศ์ เทเวญอีกคน คือ “บิ๊กบี้” พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ (ตท.22) ว่าที่แม่ทัพภาคที่ 1 เติบโตเส้นทางเดียวกัน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ กทม. และอีก 26 จังหวัดของภาคกลาง และคาดกันว่า “บิ๊กบี้” จะเข้าไลน์ 5 เสือ ทบ.เพื่อชิงตำแหน่ง ผบ.ทบ. เพราะมีอายุราชการถึงปี 2565 ในขณะที่ พล.อ.อภิรัชต์ จะเกษียณปี 2563 ส่วนกองทัพภาคที่ 2 ยังเป็นหน้าที่ของ “บิ๊กแบล็ค” พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 คนเดิมอยู่ ซึ่งผลงานที่ผ่านมาไม่น้อยหน้าใคร

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ จะมีผลเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นี้

ต้องจับตาดู พล.อ.อภิรัชต์ จะมีนโยบายการทำงานให้กำลังพลกองทัพบก ถือเป็นกำลังหลักทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย รองรับการเลือกตั้งเร็ววัน รวมถึงการแบ่งงานให้ 5 เสือ ทบ.ที่จะเป็นมือไม้ในการทำงานให้บิ๊กแดงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

● สำนักข่าวเนชั่น ●

ลือเต็ง'อ.ยักษ์'โยงต้านสารเคมีอันตราย

สาธารณสุข • “หมอธีระวัฒน์” เผยมีข่าวลือจะมีการปรับ ครม.ครั้งใหม่ มีชื่อ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ ผู้กำลังต่อสู้แบน 3 สารเคมีอันตรายติดไฟด้วย ชี้หากเขาออก แปลว่ารัฐบาลไม่จริงใจต่อประชาชน ด้านที่ปรึกษา รมช.ชี้ถึง ไม่มีตำแหน่ง “อ.ยักษ์” ก็จะเดินทางทำงานสานต่อศาสตร์ พระราชาให้สำเร็จ “เอ็นจีโอ” มองถ้าโดนเต็งจริงสะเทือนไป ถึงเกษตรอินทรีย์ 5 ล้านไร่ และสะท้อนความจริงใจต่อปัญหา สุขภาพประชาชน

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 61 ศ.นพ. วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรี ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้า ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรค อุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากกระแสข่าวลือ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี จะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ โดยอาจจะมีการปรับเอา นาย วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรี และสหกรณ์ออกด้วย ซึ่งเป็น ผู้ที่กำลังต่อสู้เพื่อประชาชน ในเรื่องต่างๆ รวมถึงเรื่องการ แบนสารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ ไกลโฟเซต หากเป็นเช่นนั้น แสดงว่าที่รัฐบาลบอกว่าเห็น แก่ประโยชน์ของประชาชน แปลว่ารัฐบาลไม่จริงใจ และ

คิดว่าประชาชนคงจะลุกขึ้น มาต่อสู้แน่นอน ซึ่งหากเป็น เช่นนั้นคณะกรรมการแก้ไข ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัด ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่นา ยกฯ แต่งตั้งก็ไม่สมควรอยู่ต่อ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ตนก็จะ รอดูใจนายกฯ ว่าจะตัดสินใจ เลือกให้ออกมาในรูปแบบใด

ด้าน นายธีระ วงษ์ เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้มีการ ประเมินสถานการณ์อยู่ โดย คาดว่าไม่เกินวันที่ 15 ก.ย.นี้ คงจะทราบผล ซึ่งตั้งแต่มีกระ แสออกไป กลุ่มประชาชนได้ ติดต่อมามหาณายวิวัฒน์เพื่อ แสดงความเป็นห่วงกับเรื่อง

ดังกล่าวไม่ขาดสาย อย่างไรก็ตาม อยู่ที่ท่านนายกฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจว่าจะ เดินหน้าต่อไปในทิศทางไหน จะเห็นแก่เศรษฐกิจระดับสูง จนละทิ้งกลุ่มฐานล่าง ส่วน เราไม่ได้ห่วงตำแหน่ง เพราะ ถึงแม้จะไม่มีตำแหน่งก็ยังคง จะเดินทางไปทำงานสานต่อศาสตร์ พระราชาเช่นเดิมจนกว่าจะ สำเร็จ อย่างไรก็ตาม หาก รัฐบาลละทิ้งกลุ่มฐานล่าง อย่าลืมว่าเสียงในการเลือก ตั้งส่วนใหญ่มาจากประชาชน ฐานล่าง ก็อยู่ที่จะตัดสินใจว่า จะยื่นข้างประชาชนหรือไม่

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า หากมีการปรับตำแหน่ง

แห่ง นายวิวัฒน์ คัลยกำธรรมช.เกษตรและสหกรณ์จริง รัฐบาลต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้ว่าทำไมถึงปลด โดยต้องมีเหตุผลที่ฟังขึ้น ถ้าไม่เช่นนั้นประชาชนจะเข้าใจว่าเป็นเพราะสิ่งที่นายวิวัฒน์ทำนั้นไม่เป็นที่พอใจของรัฐบาล โดยแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ทั้งเรื่องการผลักดันเรื่องเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน โดยการผลักดันให้มีพื้นที่เกษตรกรรม 5 ล้านไร่ และการประกาศจุดยืนให้มีการแบนสารพิษร้ายแรง สะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าการให้เกษตรกรอินทรีย์ต้องการให้มีเกษตรอินทรีย์ การสานงานตามศาสตร์พระราชาราช และการทำงานต้องมุ่ง

ที่ประโยชน์ของประชาชนนั้นไม่เป็นความจริง ซึ่งจะชัดเจนว่าประเทศนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจของบริษัทข้ามชาติ กลุ่มผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ การที่จะมีนายวิวัฒน์หรือไม่มี ประชาชนก็ยังคงมีการต่อสู้ต่อไป แต่คงทำงานยากขึ้น เพราะหากมีก็จะมีผู้ร่วมผลักดันที่มาจากรัฐบาล ทำให้สามารถใช้กลไกของรัฐในการต่อสู้ได้ ดังนั้น ตอนนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องการปลดหรือไม่ปลดเท่านั้น แต่ประเด็นคือหากมีการปลดจริงนั้นคือการปฏิเสธการพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิเสธการปฏิรูปสุขภาพประชาชน และความชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้อำนาจไปในทิศทางใด.



สั่งยกเครื่อง 'มิลค์บอร์ด' แก้นมโรงเรียน ผลประโยชน์ทับซ้อน 'องค์กรหรือคน...?'

ปัญหา

นมมอด การทุจริตนมโรงเรียน รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อเครื่องจักรบรรจุนมของไทย-เดนมาร์ก มูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นปัญหาการราคาซึ่งมาตั้งแต่ปี 2559 จนมีการร้องเรียนไปที่ป.ช.และอีกหลายหน่วยงานให้



กฤษฎา บุญราช

ตรวจสอบ กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "กฤษฎา บุญราช" ออกมาประกาศว่าจะเตรียมยกเครื่องใหญ่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือ มิลค์บอร์ด ในระหว่างการมอบนโยบายแก่ผู้แทนสหกรณ์ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำนวน 7 ข้อ

โดย 1 ใน 7 ข้อนั้นให้พิจารณาบทบาทขององค์ประกอบของมิลค์บอร์ด โดยให้ปรับเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน "เห็นด้วยกับท่านกฤษฎา ถ้าให้เปลี่ยนฝ่ายเลขานุการจาก อ.ส.ค.เป็นกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในระบบการบริหารจัดการนมโรงเรียน แต่ถามว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมีอะไรรับประกันได้ว่าจะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น การเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ต้องหากคนคิดหรือรับผิดชอบให้ได้ ไม่เช่นนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นไม่รู้จบ" แหล่งข่าวในมิลค์บอร์ดรายหนึ่งให้ความเห็น

แหล่งข่าวคนเดิมตั้งข้อสังเกตว่า แม้ อ.ส.ค. จะมีส่วนได้เสียในฐานะผู้ได้รับการจัดสรรโควตานมโรงเรียน แต่ปัจจุบันมีน้อยมาก โควตาที่ได้รับการจัดสรรส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของผู้ประกอบการผลิตนมรายใหญ่ๆ ซึ่งมีความสนิทสนมกับผู้บริหารในกรมปศุสัตว์มีส่วนในการผลักดันเรื่องนี้

"นมโรงเรียนมันเป็นเค้กก้อนใหญ่เป็นหมื่นล้าน ก็เป็นธรรมดาที่เอกชนย่อมวิ่งเข้าหา" สำหรับปีนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 7 กันยายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6109

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 129.25 Ad Value: 284,350

PRValue (x3): 853,050

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ส่งยกเครื่อง 'มิลค์บอร์ด' แก้นมโรงเรียน ผลประโยชน์ทับซ้อน'องค์กรหรือคน...!

มากกว่า 14,000 ล้านบาท เพื่อให้เด็กไทยได้ดื่มนมรวมทั้งสิ้น 7.45 ล้านคน โดยปัจจุบันโครงการอาหาร (เสริม) นมโรงเรียนบริหารจัดการเชิงบูรณาการโดย 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ดูแลคุณภาพน้ำนมดิบครบวงจรและขั้นตอนการส่งมอบ กระทรวงสาธารณสุขโดยองค์การอาหารและยา (อย.) ดูแลผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ควบคุมโรงงานผลิต ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับผิดชอบโรงเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับผลิตภัณฑ์ และกระทรวงมหาดไทยดูแลงบประมาณไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและมีคณะอนุกรรมการนมโรงเรียน โดยผู้อำนวยการนมไทย-เดนมาร์กในฐานะเลขานุการทำหน้าที่จัดสรรและเป็นผู้สัญญาจัดจ้างนมโรงเรียนทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เห็นอำมาตลอดว่าคณะกรรมการจะต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะไม่ให้มีการทุจริต หรือจ่ายเงินได้โต๊ะเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใด และกำชับให้คัดสรรน้ำนมดิบคุณภาพสูง เพื่อนำเข้าสู่

กระบวนการแปรรูปเป็นนมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชทีที่ได้มาตรฐาน ดูแลการขนส่งให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบจนบรรจุภัณฑ์ฉีกขาด ทำให้นมบูด พร้อมได้ยักกับผู้ประกอบการให้จัดทำน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมที่ได้รับการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์ว่ามีคุณภาพตามข้อกำหนดมาให้เพียงพอ

หากพบมีการนำนมจากแหล่งที่ไม่ได้รับการรับรองและคุณภาพต่ำ จะพิจารณาตัดสิทธิ์อย่างเด็ดขาด

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ ที่ผ่านมามีอธิบดี นสพ.สรวิศ ธาณีโต ในฐานะประธานคณะ

อนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ก็ได้ออกมาชี้แจงถึงความเค็มหมากการดำเนินการดังกล่าว โดยระบุว่าขณะนี้ได้มีการปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตโครงการอาหารนมโรงเรียนเสนอต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็น

หน่วยงานหลักตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานนมโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณา ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยให้ทบทวนบทบาทของหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อ



และผู้ขาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

นอกจากนี้ยังได้เสนอให้พิจารณาทบทวนระยะเวลาการจัดทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (เอ็มโอยู) ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นระยะเวลาคาบเกี่ยวภาคการศึกษาที่ 2 ทำให้เมื่อจัดสรรสิทธิ์แล้ว ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การจำหน่ายได้ โดยมิลค์บอร์ดมีความเห็นว่าการทำเป็นรายปีการศึกษา และให้มีการปรับปรุง



จัดการระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งนมโรงเรียนตามที่มิชชั่นหรือนมมิลค์บอร์ดก่อนหน้านี้ว่าไม่สมควรให้มีการจัดซื้อน้ำนมดิบข้ามเขต ซึ่งจะดำเนินการโดยกำหนดเรื่องการขนส่งเป็นลำดับแรก เพื่อรักษาคุณภาพน้ำนม

จากนั้นกระทรวงเกษตรฯ ต้องพิจารณา ทบทวนแก้ไข และเพิ่มอัตราโทษของความผิด ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นมโรงเรียนตามประกาศของมิลค์บอร์ด และให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณากระบวนการจัดซื้อนมโรงเรียน โดยให้โรงเรียนเป็นผู้สั่งซื้อโดยตรงผ่านระบบการจัดซื้อด้วยระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แทนวิธีการจัดซื้อแบบพิเศษที่ผ่านมา

สุดท้ายให้พิจารณาทบทวนและองค์ประกอบของมิลค์บอร์ด โดยให้ปรับเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการบริหารจัดการนมโรงเรียน

นอกจากนี้ ยังมีมีการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของมิลค์บอร์ด ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้มิลค์บอร์ดเร่งดำเนินการปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้ทันภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 โดยคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลว่าเกษตรกร 19,000 ราย

ขายนมได้ราคาเป็นธรรม นักเรียน 7.450 ล้านคน ได้ดื่มนมในเวลา 260 วันต่อปี และผู้ประกอบการได้รับการจัดสรรสิทธิ์อย่างโปร่งใสเป็นธรรม ทั้งนี้ปีการศึกษา 2561 มีผู้ประกอบการได้รับการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 62 ราย จาก 68 โรงงาน

อย่างไรก็ตาม อาชีพเลี้ยงโคนมนั้นถือเป็นอาชีพพระราชทาน ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้เกษตรกรสามารถอยู่ในอาชีพได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ภายในปี 2566 จะเปิดเขตการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ ระหว่างไทยกับประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยกรมปศุสัตว์และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกันส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันด้านราคาได้ พร้อมกับหาตลาดส่งออกใหม่ๆ นอกทวีปเอเชีย-แปซิฟิก

● ทีมข่าวคมชัดลึก ●

www.komchadluek.net

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 7 กันยายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6109

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 129.25 Ad Value: 284,350

PRValue (x3): 853,050

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: สั่งยกเครื่อง 'มิลค์บอร์ด' แก้นมโรงเรียน ผลประโยชน์ทับซ้อน 'องค์กรหรือคน...!'

รัฐจัดโควตา 'นมโรงเรียน' ให้สหกรณ์

จักรวาล กิ่งจันทร์ ประธานสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ลำพูนกลาง) จำกัด อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2561 กล่าวกับ "คม ชัด ลึก" ถึงการพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของมิลค์บอร์ด โดยให้ปรับเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการจากองค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นกรมปศุสัตว์ ว่าไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหา เพราะยังไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า จะยังทำให้เกิดความระยะห่างระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ถ้าหากให้กรมปศุสัตว์เข้ามาดูแล แต่ควรให้

หน่วยงานที่เป็นกลางจริงๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาดูแลรับผิดชอบดีกว่า "ผมว่านมโรงเรียนเป็นเรื่องประโยชน์เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น การปรับเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบไม่มาจะใช่ทางออก ถึงอย่างไรผลประโยชน์ไม่เคยตกถึงเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรก็ยังคงเป็นกลุ่มคนหน้าเดิมๆ ทำไมแบ่งโควตาให้สหกรณ์บ้าง ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้ หรือจัดโควตามาให้ได้ไหม สหกรณ์ใดผลิตนมดิบได้ 10 ตันก็ส่งนมโรงเรียน 1 ตัน ส่วนที่บอกว่าห้ามส่งข้ามเขต วันนี้ไปดูได้เลยวิ่งข้ามเขตกัน



ทั้งนั้น นมภาคกลางก็ไปส่งภาคใต้ ทั้งที่ภาคใต้ก็มีนมดิบอยู่แล้ว" ประธานสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ลำพูนกลาง) เผยทิ้งท้าย

หนุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายได้มั่นคงหลังฤดูทำนา



“**ร**มว.เกษตรฯ” เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาของสหกรณ์ นาร่อง 2 จังหวัด ทั้งพิษณุโลกและอุดรดิตถ์ รวมพื้นที่ 6,000 ไร่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้ที่มั่นคงจากการปลูกพืชหลังนาแทนการปลูกข้าวอย่างเดียว

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “Kick Off การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาของสหกรณ์” ที่จังหวัดอุดรดิตถ์ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีนายเสถียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ และนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ

โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้ที่มั่นคง โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวเป็นการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ตลาดต้องการและให้ผลตอบแทนสูง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้เกิดค่า ขณะนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชทางเลือกที่ใช้น้ำน้อย แนวนิยมตลาดมีความต้องการสูง โอกาสนี้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรจำนวน 10 ราย จากนั้นเยี่ยมชมแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อชมการสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ของสมาชิกสหกรณ์

นายเกษมกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนา ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชอื่นๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้คัดเลือกพื้นที่

ลุ่มน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ จำกัด สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรพิชัย จำกัด และพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

“นายกรัฐมนตรียได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศกว่า 24 ล้านคนอย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด โดยเฉพาะข้าวที่ปลูกกันเป็นจำนวนมาก โดยให้หาทางเลือกในการปลูกพืชชนิดอื่น จึงนำมาสู่การส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นาร่องในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์และพิษณุโลก เพราะสภาพพื้นที่มีความเหมาะสม โดยให้ดำเนินการผ่านกลไกสหกรณ์ เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเจรจาทำสัญญากับเอกชนอย่างรอบคอบ

ขณะนี้ได้ประสานกับซีพีและเบทาโกรไว้ในการเข้ามารับซื้อข้าวโพดที่ได้มาตรฐานจากสหกรณ์ โดยความชื้นไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรจะขายได้ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท แต่หากความชื้นอยู่ที่ 14.5 ราคาอยู่ที่ 8 บาทต่อกิโลกรัม และหากพื้นที่นาร่องนี้ประสบผลสำเร็จจะสามารถนำไปขยายผลต่อได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างการทำประกันพืชผลการเกษตรให้แก่เกษตรกร ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ” รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าว

ด้านนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบนโยบายและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 2560/61 โดยมีแผนการเตรียมพื้นที่นาร่อง

เพื่อให้เกษตรกรทดลองเปลี่ยนการทำนามาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สหกรณ์กว่า 5,800 ไร่ หากได้ผลดี เกษตรกรมีรายได้สูงกว่าการทำนา จะมีการส่งเสริมและขยายพื้นที่การเพาะปลูกพืชหลังนาเพิ่มขึ้นในจังหวัดอื่นทั่วประเทศ

สำหรับการเพาะปลูกข้าวโพดในการเลี้ยงสัตว์พื้นที่ จ.พิษณุโลก มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 194 ราย พื้นที่เป้าหมายการเพาะปลูก รวม 2,800 ไร่ ครอบคลุม 7 ตำบลในเขตพื้นที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเพาะปลูกในเดือน ส.ค.-ก.ย.61 ซึ่งทางสหกรณ์ได้เตรียมแผนที่จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1 ให้แก่เกษตรกรใช้เป็นทุนในการเพาะปลูกข้าวโพด เฉลี่ยรายละ 3,000 บาทต่อไร่

ส่วนในพื้นที่ จ.อุดรดิตถ์ มีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 206 ราย ในสังกัดสหกรณ์จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด 2.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรพิชัย จำกัด และ 4.สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด

นายพิเชษฐกล่าวว่าอีกว่า การดำเนินโครงการสหกรณ์จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ส่งเสริมการผลิต การดูแลพื้นที่เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรวบรวมผลผลิต ตลอดจนจัดหาตลาดมารองรับผลผลิตของสมาชิกเกษตรกรในลักษณะเชื่อมโยงเครือข่าย มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันบริหารจัดการสินค้าข้าวโพดแบบครบวงจร โดยมีระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ล่าสุด กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์อัตราดอกเบี้ย



ต้า ให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการกู้ยืมไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการรวบรวมผลผลิตข้าวโพดจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ ส่วนหนึ่งนำไปให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อใช้เป็นทุนเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยรายละ 3,700 บาทต่อไร่ พร้อมเน้นย้ำ

ให้เกษตรกรสมาชิกควบคุมดูแลคุณภาพผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น.

ภาคปชช.จับตาข่าวโยก'อ.ยักษ์'

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้เกิดกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี (ครม.) และมีชื่อนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำลังต่อสู้เพื่อประชาชนในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการไม่เอาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้ายแรง 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งหากเป็นจริง แสดงว่าที่รัฐบาลบอกว่าเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นเรื่องไม่จริง ประชาชนคงจะลุกขึ้นมาต่อสู้แน่นอน และหากเป็นเช่นนั้น คณะกรรมการแก้ไขปัญหาคาใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

ก็ไม่สมควรอยู่ต่อด้วย

นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้มีการประเมินสถานการณ์อยู่ โดยคาดว่าจะไม่เกินวันที่ 15 กันยายนนี้ จะทราบผล ซึ่งตั้งแต่มีกระแสออกไปกลุ่มประชาชนได้ติดต่อไปที่นายวิวัฒน์ เพื่อแสดงความเป็นห่วง และตำหนิรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า หากเป็นจริงก็ถือว่าไม่เหมาะสม จึงอยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะตัดสินใจว่าจะเดินทางไปในทิศทางไหน จะเห็นแก่เศรษฐกิจระดับสูงจนละทิ้งกลุ่มฐานล่าง อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลละทิ้งกลุ่มฐานล่าง อย่าลืมว่าเสียงในการเลือกตั้งส่วนใหญ่มาจากประชาชนฐานล่าง จึงขึ้นอยู่กับว่าตัดสินใจว่าจะยื่นข้างประชาชนหรือไม่